



## TỰ TIN + NỖ LỰC = THÀNH CÔNG

● MINH TRƯỜNG (Thực hiện)

MÙA TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 ĐÃ ĐẾN GẦN, CŨNG NHƯ TẤT CẢ CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TRONG CẢ NƯỚC, ĐHQGHN VÀ CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO THÀNH VIÊN ĐANG TRIỂN KHAI MẠNH MẸ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TUYỂN SINH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THÍ SINH TRONG CẢ NƯỚC. NHÂN DỊP NÀY BẢN TIN ĐHQGHN ĐÃ CÓ CUỘC PHỎNG VẤN PGS.TSKH NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC - TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO ĐHQGHN VỀ NHỮNG NỘI DUNG NÀY.

*Ông có thể cho biết đôi điều về công tác chuẩn bị cho hoạt động tư vấn tuyển sinh và kỳ thi tuyển sinh đại học của ĐHQGHN năm 2013, tình đến thời điểm hiện tại?*

Kỳ tuyển sinh năm 2013, ĐHQGHN đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và Đoàn Thanh niên CSHCM triển khai các hoạt động tư vấn tuyển sinh dưới nhiều hình thức. Ở cấp ĐHQGHN, Giám đốc ĐHQGHN đã phê duyệt “Đề án tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2013” với những nội dung công việc phong phú và đa dạng nhằm tư vấn, hỗ trợ tốt nhất cho các em thí sinh.

Về chuẩn bị cho kỳ thi đại học, ĐHQGHN đã thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học năm 2013, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các trường thành viên thành lập các hội đồng tuyển sinh theo khối thi: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ phụ trách tuyển sinh các khối A,

A1, B. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn phụ trách tuyển sinh khối C, Trường ĐH Ngoại ngữ sẽ phụ trách tuyển sinh khối D. Hội đồng tuyển sinh của các trường thành viên được giao nhiệm vụ đã triển khai các công việc khẩn trương, tích cực theo đúng tiến độ.

*Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013 này có gì mới so với các năm trước không, thưa ông?*

Về cơ bản, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013 vẫn giữ ổn định như các kỳ tuyển sinh gần đây. Có một số điểm mới áp dụng trong năm nay đã được ban hành tại thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ GD&ĐT. Một số điểm đáng lưu ý là:

Kỳ thi TS ĐH năm 2013 vẫn tiếp tục giữ ổn định theo giải pháp “3 chung” của Bộ GD&ĐT. Năm 2013, Bộ GD&ĐT có một số điều chỉnh, bổ sung theo hướng tăng cường kỷ luật, tăng quyền tự chủ cho các trường đại học và tăng cơ hội xét tuyển cho thí sinh. Đặc biệt trong kỳ tuyển sinh 2013, từng hội đồng tuyển sinh sẽ thành lập Ban Chấm kiểm tra và tiến hành tổ chức chấm ngẫu nhiên tối thiểu 5% tổng số bài thi của từng môn tự luận.

- Với ĐHQGHN, công tác tuyển sinh đã được Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao. Chỉ tiêu tuyển

sinh năm 2013 của ĐHQGHN là 5.454. Cụ thể, Trường Đại học Công nghệ tuyển 602 chỉ tiêu; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển 1.299 chỉ tiêu; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 1.415 chỉ tiêu; Trường Đại học Ngoại ngữ tuyển 1.042 chỉ tiêu; Trường Đại học Kinh tế tuyển 421 chỉ tiêu; Trường Đại học Giáo dục tuyển 300 chỉ tiêu; Khoa Luật tuyển 287 chỉ tiêu và Khoa Y - Dược tuyển 88 chỉ tiêu.

- Năm 2013, ĐHQGHN đã xây dựng đề án và được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho 14 ngành khoa học cơ bản (8 ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và 6 ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn) từ năm 2013; Cũng trong năm 2013, ĐHQGHN tuyển sinh 2 ngành mới là mạng máy tính và truyền thông (Trường ĐH Công nghệ) và Quan hệ công chúng (Trường ĐHKHXH&NV). Tháng 3/2013, Giám đốc ĐHQGHN cũng đã ra quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN, kịp thời tạo điều kiện cho các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN từ năm 2013 tổ chức cho sinh viên cơ hội học bằng kép, ngành kép thuận lợi hơn.

*Để nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào, năm 2013 ĐHQGHN đã triển khai những nội dung, chính sách gì trong công tác hỗ trợ tư vấn nhằm thu hút thí sinh giỏi?*

Chiến lược của ĐHQGHN là phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu tiên tiến, thực hiện đào tạo qua nghiên cứu và nghiên cứu khoa học (NCKH) để hội nhập quốc tế, tiếp cận đỉnh cao của khoa học và tri thức, thực hiện sứ mệnh đào tạo chất lượng cao, trình độ cao. Hiện nay, một số sinh viên xuất sắc của ĐHQGHN đã có những kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế có trong danh mục ISI có uy tín. ĐHQGHN có truyền thống và là cái nôi đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Các em sinh viên theo học ở ĐHQGHN được tiếp xúc với thầy giỏi, môi trường học tập, nghiên cứu tốt, có nhiều cơ hội để trưởng thành và thành tài, đó chính là cội nguồn sức thu hút lớn nhất với các em học sinh giỏi.

Để thu hút thí sinh giỏi, bên cạnh đào tạo theo hệ chuẩn, ĐHQGHN còn chủ động sáng tạo triển khai nhiều chương trình đào tạo chất lượng cao như các chương



> PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức

trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng, các chương trình tiên tiến, các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế (còn gọi là đào tạo theo Nhiệm vụ chiến lược). Các chương trình đào tạo tài năng, đạt chuẩn quốc tế, tiên tiến đều do các giáo sư nước ngoài và giảng viên giỏi trong nước giảng

**Bắt đầu từ năm học 2013-2014, sinh viên theo học 14 ngành khoa học cơ bản (Máy tính và Khoa học thông tin, Khoa học vật liệu, Địa lý tự nhiên, Kỹ thuật địa chất, Hải dương học, Thủy văn học, Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học Đất, Triết học, Lịch sử, Văn học, Hán nôm, Nhân học, Việt Nam học) tại ĐHQGHN sẽ được ĐHQGHN cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập. Mức hỗ trợ tối thiểu bằng mức học phí sinh viên phải đóng theo chương trình đào tạo.**

dạy bằng tiếng Anh và hướng dẫn NCKH. Ngoài kiến thức và kỹ năng chuyên môn đạt trình độ quốc tế, sinh viên được ưu tiên hỗ trợ kinh phí học tiếng Anh tập trung 1 năm tại Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN để đạt trình độ C1 tương đương 6.0 IELTS và có cơ hội nâng cao trình độ tiếng Anh ở nước ngoài trong thời gian hè. Sinh viên có kết quả học tập tốt sẽ có cơ hội được nhận học bổng toàn phần hoặc bán phần của chương trình và học bổng của các doanh nghiệp, các tổ chức tài trợ, có cơ hội được đi đào tạo ở nước ngoài. Bên cạnh đó, ĐHQGHN có nhiều thuận lợi trong việc tạo cho sinh viên cơ hội được đào tạo cùng lúc hai chương trình đào tạo (bằng kép), khi

ra trường được cấp 2 bằng; cho sinh viên nhiều cơ hội về học bổng; ĐHQGHN cũng có những chính sách hỗ trợ khác như điều kiện học liệu, ký túc xá, hệ thống học bổng ngoài ngân sách, chương trình vay vốn không lãi suất...

*Ông có dự đoán gì về tỷ lệ chọn của các thí sinh dự thi vào ĐHQGHN năm nay?*

Qua những kỳ tuyển sinh trong khoảng 5 năm gần đây, tỷ lệ và số lượng dự thi vào ĐHQGHN khá ổn định, biên độ dao động rất hẹp. Điều này cũng tạo cho thí sinh tâm lý tốt khi dự thi vào ĐHQGHN. Tôi tin tưởng năm 2013, tỷ lệ dự thi về cơ bản vẫn sẽ ổn định như những năm trước.

*Với nét đặc trưng của kỳ thi tuyển sinh năm 2013 các thí sinh tham dự tuyển sinh tại ĐHQGHN cần đặc biệt chú ý những vấn đề gì?*

Các bạn thí sinh dự thi hãy tìm hiểu kỹ các thông tin về tuyển sinh trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên website của ĐHQGHN và của các đơn vị thành viên và trực thuộc của ĐHQGHN. Hãy tìm hiểu kỹ về cơ sở đào tạo, ngành nghề và những cơ hội mà nhà trường có thể đáp ứng cho các bạn: Lựa chọn đúng đắn, tin tưởng vào bản thân, nỗ lực hết mình và dự thi theo đúng Quy chế.

*Ông có thông điệp gì muốn gửi tới các thí sinh tham gia dự thi tại ĐHQGHN năm 2013 này?*

Tôi muốn nhắn nhủ tới các thí sinh sẽ tham gia dự thi tại ĐHQGHN năm 2013 thật ngắn gọn thôi: Hãy tự tin và nỗ lực, "Hạnh phúc chỉ mỉm cười với những ai kiên trì và hăng say lao động!". ĐHQGHN là địa chỉ tin cậy của các bạn. Chúng tôi chờ đón các bạn và hy vọng sẽ được gặp các bạn trong Lễ khai giảng năm học mới 2013 tại ĐHQGHN.

*Xin cảm ơn Trường Ban Đào tạo ĐHQGHN về cuộc trao đổi!*